

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với những thuận lợi, thời cơ lớn nhưng đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Hơn bao giờ hết, việc phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng là chủ đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn để tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai tập trung trong toàn tỉnh năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Chuyên đề năm 2025 chính là sự cụ thể hóa của tỉnh Thái Bình trong triển khai chuyên đề toàn khóa của Trung ương nói riêng, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nói chung. Ngoài phần mở

HỌC TẬP, THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2025

Tạo động lực mới, khí thế mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết của Đảng



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: ĐỨC DŨNG

đầu và kết luận, chuyên đề được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất, khái quát tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng

ta về đại đoàn kết toàn dân tộc. Chuyên đề nhấn mạnh "đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam", lực lượng của đại đoàn kết "bao gồm tất cả

các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả người đã lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân". Chủ tịch Hồ

Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chính đốn Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, để Đảng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị "Đảng có vững cách

mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy". Từ sự khái quát những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 95 năm qua, chuyên đề khẳng định: "Sự đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc chính là nguồn lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, khắc nghiệt, để lại những dấu ấn hào hùng trong lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới".

Phần thứ hai của chuyên đề nêu bật truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong quá trình xây dựng và phát triển: "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình từ ngày thành lập đến nay là lịch sử của quá trình Đảng bộ luôn phấn đấu để củng cố mối quan hệ mật thiết với các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của nhân dân, do đó sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã giành được những thắng lợi về vang". Nội dung của phần 2 cũng đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình, sự cần thiết phải tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong

sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời chỉ ra những giải pháp mà các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện: (1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo; (2) Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; (3) Xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (4) Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; (5) Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền...

Phần thứ ba, gợi ý một số nội dung thảo luận và liên hệ việc làm theo trong nghiên cứu, học tập chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Cùng với cả nước, tỉnh ta đang chuẩn bị bước sang năm mới 2025 - năm

có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng như: 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 135 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2025), đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Việc tổ chức tốt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" theo Kế hoạch số 326-KH/TU, ngày 11/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn tạo động lực mới, khí thế mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

TRẦN THỊ LOAN
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

KIẾN XƯƠNG

Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp



Công trình thấp sáng đường quê tại thôn Đê Thái, xã Hòa Bình (Kiến Xương) mới hoàn thành và đưa vào sử dụng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở.

Ông Lê Minh Hoàng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Huyện ủy đã ban hành kế hoạch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; tập huấn công tác tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban tham mưu giúp việc và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, các tiểu ban cùng với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy chủ động triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng

kế hoạch, dự thảo các đề cương, nội dung văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền, công tác phục vụ đại hội... Văn kiện đại hội được xây dựng quy trình khoa học, từ khâu lập đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, bố cục các phần, mục cho đến dự thảo toàn văn và thể thức trình bày. Nội dung dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực tình hình, kết quả đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cho nhiệm kỳ tới. Đối với công tác nhân sự sẽ cụ thể hóa, xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định. Thực hiện hiệu quả phương châm coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Cùng với đó, Huyện ủy Kiến Xương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết về đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội.

Tại các xã, thị trấn, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được chủ động triển khai, chú trọng xây dựng báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; hoàn thành các bước công tác nhân sự đại hội. Ông Vũ Xuân Hương, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh khẳng định: Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng văn kiện đại hội, đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị. Nhiều ý kiến đóng góp thể hiện sự đồng

thuận với dự thảo báo cáo, nhất là những định hướng về phát triển kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển cụm công nghiệp, các giải pháp để về đích xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, công tác nhân sự bảo đảm theo đúng quy định, dân chủ, công khai, lựa chọn những người thật sự có đức, có tài cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, Đảng ủy đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các chi bộ theo đúng quy định. Đến nay, các chi bộ đều cơ bản hoàn thành việc xây dựng văn kiện, phương án nhân sự gửi về Đảng ủy.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh cho biết: Đảng ủy xã đang tập trung hoàn thiện văn kiện đại hội và thực hiện các bước quy trình nhân sự theo quy định. Do được chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp từ cấp ủy tại đại hội nên công tác nhân sự sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, lựa chọn người thực sự tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất, trí tuệ, có tư duy đổi mới để tạo đột phá cho nhiệm kỳ tới. Theo tôi, việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội là việc cần thiết để những người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đảng viên, qua đó cũng phát huy được tinh thần chủ trương Đảng.

Theo kế hoạch, Huyện ủy Kiến Xương chọn Đảng bộ xã Hòa Bình tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, chọn Đảng bộ các xã: Hòa Bình, Quốc Tuấn, Vũ Ninh, Thanh Tân, Hồng Thái, Vũ Quý và Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Du thực hiện thí điểm bầu bí thư đảng ủy tại đại hội. Để việc chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, thời gian tới, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề để huyện tăng tốc về đích các chỉ tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THU THÚY

Mô hình dân vận khéo "1+3" của Hội Cựu chiến binh xã Phúc Khánh

Mô hình dân vận khéo "1+3" được Hội Cựu chiến binh xã Phúc Khánh (Hưng Hà) triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực khi 1 cựu chiến binh đảm nhận phụ trách 3 gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Tham gia mô hình, cựu chiến binh (CCB) Cao Thế Hợp, thôn Sòi vận động gia đình CCB Trần Thị Liên hiến 50m² đất thổ cư để địa phương mở rộng đường giao thông. Bà Liên chia sẻ: Bản thân tôi từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, khi trở về luôn chấp hành tốt các quy định của địa phương. Khi CCB Cao Thế Hợp cùng đoàn công tác của Hội CCB xã đến vận động gia đình tháo dỡ tường bao, cổng dậu, xây lùi tường vào 2m để mở rộng tuyến đường trước cửa nhà tôi lên 5m tôi đồng ý ngay. Đường sá rộng rãi, trải bê tông phẳng đẹp giúp chúng tôi đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Trước đây, tuyến đường trực thôn Sòi chỉ rộng hơn 2m. Khi địa phương cử chủ trương xây dựng nông thôn mới, CCB Cao Thế Hợp đã tự nguyện hiến hơn 20m² đất thổ cư để mở rộng đường. Cuối năm 2024, khi địa phương tiếp tục mở rộng tuyến đường, ông hiến thêm 20m² đất thổ cư nữa, tháo dỡ hơn 15m dài tường bao để xây lùi tường vào hơn 1m, giúp tuyến đường mở rộng từ 3m lên 5m. CCB Cao Thế Hợp cho biết: Khi Hội CCB xã triển khai mô hình "1+3", tôi tham gia và đã nhận vận động 3 gia đình hội viên hiến đất làm đường thì hội viên, nhân dân sẽ tin nhiệm làm theo, quá trình vận động nếu có được sự đồng thuận của cả người thân, họ hàng sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.

Tham gia mô hình dân vận khéo "1+3", mỗi hội viên CCB xã Phúc Khánh

sẽ thực hiện 3 nội dung chính gồm: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; vận động gia đình hội viên không có người mắc tệ nạn xã hội; vận động thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm. Tại thôn Bản, hội viên CCB thực hiện nội dung vận động thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, Em Nguyễn Văn Đức, thôn Bản chia sẻ: Được sự vận động của các bác CCB, em đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2025. Các bác đến nhà thăm hỏi, động viên nên em yên tâm tham gia quân đội. Em xin hứa sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB xã Phúc Khánh cho biết: Đến nay, 6/6 chi hội đã thực hiện mô hình "1+3". Hội CCB xã

cử cán bộ, hội viên có đủ sức khỏe, năng lực tham gia công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chấp hành các quy định của địa phương. Các chi hội duy trì hoạt động hiệu quả 7 tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông với 115 người tham gia. Từ khi mô hình được triển khai, hội viên CCB đã gương mẫu hiến hơn 400m² đất thổ cư, tháo dỡ cổng dậu, tường bao cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Tổ chức hội đứng ra tín chấp hơn 4,5 tỷ đồng giúp 72 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hội viên CCB ủng hộ mỗi người 10.000 đồng/năm để giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn, đến nay nguồn quỹ tình nghĩa này đạt bình quân từ 500.000 - 800.000 đồng/hội viên, toàn xã

không còn hội viên nghèo, tỷ lệ hội viên khá, giàu đạt hơn 50%.

Ông Bùi Xuân Phóng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hưng Hà đánh giá: Huyện Hưng Hà hiện có 86 mô hình dân vận khéo tiêu biểu, trong đó mô hình "1+3" của Hội CCB huyện nói chung, Hội CCB xã Phúc Khánh nói riêng rất hiệu quả, hội viên CCB không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế mà còn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ các mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả, đồng thời có hình thức khen thưởng phù hợp, tạo động lực lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong toàn huyện.

HỒNG QUÂN



Cựu chiến binh Cao Thế Hợp (người ngoài cùng bên trái) tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông.